

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2021**

1. Đồng Tháp phấn đấu vào top 20 địa phương chuyển đổi số tốt nhất

Chiều 28/5, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở, ngành liên quan để góp ý cho dự thảo Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Các lĩnh vực ưu tiên thực hiện gồm: Y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, tài nguyên và môi trường, văn hoá, du lịch, giao thông vận tải.

Góp ý cho dự thảo Đề án, đa số các đại biểu đều cho rằng, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và cần phải được thực hiện sớm. Để thực hiện thành công Đề án, trước hết cần truyền thông sâu rộng để người dân và cộng đồng doanh nghiệp biết và sẵn sàng tham gia. Bên cạnh đó, cần rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu trong dự thảo Đề án phù hợp với định hướng của tỉnh; đảm bảo an ninh mạng, nhân lực phục vụ cũng là vấn đề quan trọng cần được quan tâm.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các góp ý, đồng thời tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia để hoàn chỉnh Đề án. Bên cạnh đó, các sở, ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc mạnh mẽ hơn trong việc chuyển đổi số, tạo bước đột phá trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Đồng chí Ngô Văn Nên giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

Chiều ngày 28/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ điều động, bổ nhiệm đồng chí Ngô Văn Nên – Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/6/2021.

Trên cương vị mới, đồng chí Ngô Văn Nên cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và sẽ cùng với tập thể Văn phòng Tỉnh uỷ phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng kỳ vọng đồng chí Ngô Văn Nên sẽ tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ để cùng tập thể Văn phòng Tỉnh uỷ làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh uỷ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Bảo đảm an toàn tại khu công nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Ngày 28/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công Thương yêu cầu tất cả khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19. Kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với tất cả những người nhập cảnh, xuất cảnh; những người cách ly tập trung; những người đi qua vùng dịch và/hoặc đi từ vùng dịch trở về; những người làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp; những người đến cơ sở khám, chữa bệnh; những người đi tàu thủy, xe buýt tuyến đường dài. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Công an thành phố Sa Đéc nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 28/5, Đại tá Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Công an tỉnh đã đến trao bằng khen cho tập thể Công an thành phố Sa Đéc đã có thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá 1,7 tỷ đồng trên địa bàn Phường 1, thành phố Sa Đéc.

Với thành tích trên, Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen cho 06 cá nhân tham gia điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó vào ngày 02/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có vụ mất trộm trên địa bàn thành phố Sa Đéc, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh và Công an thành phố Sa Đéc nhanh chóng triển khai lực lượng truy tìm đối tượng nghi vấn. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949